



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 24 /2567

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ
กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)
บนฐานทรัพยากรพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น

“การพัฒนาระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
และการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน”

ประจำปีงบประมาณ 2568

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาระดับธุรกิจชุมชนแบบองค์รวมบนฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2567 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอเชิงหลักการภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 140 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ข้อเสนอเชิงหลักการมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศทุน 2) ข้อเสนอเชิงหลักการมีโจทย์วิจัยที่น่าสนใจและต้องสอดคล้องกับกรอบวิจัย ตลอดจนสามารถส่งมอบ OKR ของประกาศทุนได้ 3) กรอบแนวคิดการวิจัย/หลักการ/แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและตรงกับแนวทางประกาศทุน 4) ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ/ทีมวิจัยมีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย รวมถึงมีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ 5) โจทย์วิจัยมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยรายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2567 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่ง ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอเชิงหลักการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
 กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)
 บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
 ประจำปีงบประมาณ 2568

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4832073	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสู่การ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ	นายแพทย์นฤตม์ อภิชาติอำมฤต	บริษัท เพลินไพร ออร์แกนิก วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2	4833932	กลไกการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับธุรกิจปุ๋ยเนื้อ แกละและการจัดการขยะเปลือกปุ๋ยสร้างห่วงโซ่ คุณค่าใหม่ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง บนฐานเศรษฐกิจสีเขียว	ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	4835188	การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่ม ผู้ประกอบการข้าวธรรมชาติเชียงราย ด้วยกลไกพัฒนาขีดความสามารถและ ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ เพื่อสร้างความ มั่นคงทางด้านอาหาร และยกระดับการสร้าง รายได้รายวัน รายเดือน บนฐานทุนภูมิแผ่นดิน ภูมิปัญญาที่เป็นทุนทรัพยากรพื้นถิ่น จังหวัด เชียงราย	นายชินศรี พูลระอ	บริษัท พานธัญทิพย์ จำกัด
4	4835231	การเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่าย ผู้ประกอบการกล้วยไข่กำแพงเพชรบนฐานทุน ทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่อย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
5	4835249	การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าศิลปหัตถกรรมดินปั้น บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก	ดร.ภาสินี ศิริประภา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา
6	4835285	พัทลุงโมเดล: การยกระดับการท่องเที่ยวด้วย ห่วงโซ่คุณค่า “เขา ป่า นา เล” ผ่านพลัง เครือข่ายแบบมีส่วนร่วม	ผศ.ดร.ภพเอกอัคร อินทรโม	มหาวิทยาลัยทักษิณ
7	4835339	การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับ ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่า ใช้น้ำอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและ สุโขทัยบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่เศรษฐกิจ หมุนเวียน	ผศ.ดร.ศุภศิวิ สุวรรณเกษร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
8	4835385	การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอถิ่นไทยของผู้ประกอบการผ้าทอสู่ตลาดสากล	ผศ.ดร.มนต์นภัส มโนการณ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9	4835408	นวัตกรรมการทำเกษตรรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณค่าของเกษตรกรฐานรากสู่การยกระดับการเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและยกระดับห่วงโซ่ของตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกรฐานราก สุขภาพผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม	ดร.สุกัญญา เจริญศิลป์	วัชรพงษ์ฟาร์ม
10	4835466	การพัฒนาศักยภาพธุรกิจผู้ประกอบการชุมชนตลอดสายโซ่ผลิตภัณฑ์กระวานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ระดับธุรกิจและครัวเรือน จังหวัดจันทบุรี: กระวานจันทดาวโมเดล	นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก